
 

บันทกึการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระเบื้องนอก 

สมัยประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที ่๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วนัที ่๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระเบื้องนอก 

******************** 

ผู้เข้าประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายนพรัตน์  จานดี ประธานสภาฯ นพรัตน์  จานดี  

๒ นายธนาธิป  รินไธสง รองประธานสภาฯ ธนาธิป  รินไธสง  

๓ นายเชาว ์ พึ่งนํ้า เลขานุการสภา อบต. เชาว ์ พึ่งนํ้า  

๔ นางอวยพร  โคง้อาภาส ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ อวยพร  โคง้อาภาส  

๕ นายสังคม  พลแสน ส.อบต.หมู่ท่ี ๒ สังคม  พลแสน  

๖ นายคาํผนิ  ดีไว ส.อบต.หมู่ท่ี ๒ คาํผนิ  ดีไว  

๗ นางสาวกรวรรณ พงษภ์กัดี ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ กรวรรณ พงษภ์กัดี  

๘ นายววิฒัน์  ศรีซาคาํ ส.อบต.หมู่ท่ี ๔ ววิฒัน์  ศรีซาคาํ  

๙ นายสัญญา  เอ้ือไธสง ส.อบต.หมู่ท่ี ๕ สัญญา  เอ้ือไสง  

๑๐ นางปราณี  มัน่คง ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ ปราณี  มัน่คง  

๑๑ นางสิรินภากร  อือตระกูล ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ สิรินภากร  อือตระกูล  

๑๒ นางอุ่นเรือน  พลสงคราม ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ อุ่นเรือน  พลสงคราม  

๑๓ นางบงัอร  คลา้ยคลึงมี ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ บงัอร  คลา้ยคลึงมี  

๑๔ นางลาวลัย ์ กิติสกนธ์ ส.อบต.หมู่ท่ี ๘ ลาวณัย ์ กิติสกนธ์  

๑๕ นางละอองศรี  มนกา ส.อบต.หมู่ท่ี ๘ ละอองศรี  มนกา  

๑๖ นายสมพงษ ์ ยนิดี ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๑ สมพงษ ์ ยนิดี  

๑๗ นายต่ี  ช่างจนัทึก ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๑ ต่ี  ช่างจนัทึก  

๑๘ นางสมประสงค ์ สิงห์ทอง ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๓ สมประสงค ์ สิงห์ทอง  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสัย   ทองทาบ ส.อบต. หมู่ท่ี ๙ สัย  ทองทาบ ลา 

     

 

 

 



 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายมีชยั  มุ่งลา นายก อบต. มีชยั  มุ่งลา  

๒ นายเสกสรร  ฉววีงศ ์ รองนายก อบต. เสกสรร  ฉววีงศ ์  

๓ นางสาวคณิต  แยม้กลาง รองปลดั อบต. คณิต  แยม้กลาง  

๔ นายชยัภทัร  พฒันะแสง นกัวเิคราะห์นโยบายฯ ชยัภทัร  พฒันะแสง  

๕ นางสาวนงนุช  วุฒิไธสง นกัทรัพยากร นงนุช  วฒิุไธสง  

๖ นายณฐัชา  พลดงนอก เจา้พนกังานธุรการ ณฐัชา  พลดงนอก  

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 

เม่ือสมาชิกสภาฯ พร้อม  ขอเชิญสมาชิกสภาเขา้หอ้งประชุม  ใหเ้จา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบัองคป์ระชุม                  

เชิญประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระเบ้ืองนอก  นายนพรัตน์  จานดี  ไดก้ล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี   

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   ไม่มี 

นายนพรัตน์ จานดี   

ทีป่ระชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระที ่๒ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสมยัสามญั สมยัท่ี ๒  ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม และขอใหช้ี้แจงผลการ 

นายนพรัตน์ จานดี ตรวจสอบรายงานการประชุม 

ประธานตรวจฯ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดต้รวจสาํเนารายงานการ 

นางละอองศรี มนกา ประชุมแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม จึงขอรับรองรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะแกไ้ขเพิ่มเติมหรือไม่อยา่งไร  ถา้ไม่มีขอใหท่ี้ประชุม 

นายนพรัตน์ จานดี รับรองต่อไป 

ทีป่ระชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

 



- ๓ - 

ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง  เสนอเพ่ือพจิารณา 

   ๓.๑ การทบทวนแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือดําเนินการทบทวน 

                                                แผนพฒันาท้องถิ่นให้เป็นช่วงระยะเวลาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) 

ประธานสภาฯ   สาํหรับเร่ืองการทบทวนแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ใหเ้ป็นแผนพฒันา 

นายนพรัตน์ จานดี          หา้ปี (พ.ศ.2561-2565)  ก็ขอใหน้ายชยัภทัร  พฒันะแสง นกัวเิคราะห์นโยบายฯ  

เป็นผูช้ี้แจง 

นายชัยภัทร พฒันะแสง   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่ีเคารพ  สาํหรับเร่ืองการทบทวน  

นักวเิคราะห์ฯ  แผนพฒันาทอ้งถ่ินนั้น  สืบเน่ืองจากมีหนงัสือสั่งการมาใหม่ใหท้บทวนจากแผนพฒันา 

ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ใหเ้ป็นแผนพฒันาหา้ปี (พ.ศ.2561-2565)  และตามท่ีผมได้

ดาํเนินการออกประคมการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินครบทุกหมู่บา้นแลว้ ก็ขอใหทุ้กท่าน

ตรวจสอบโครงการของหมู่บา้นของท่าน  วา่โครงการใดตกหล่นหรือไม่  ตามท่ีผมได้

ออกไปประชาคมมา  หรือหากหมู่บา้นใดมีโครงการใดท่ีจะเพิ่มเติมเขา้ไปอีกก็ขอให้

เพิ่มเติมเขา้ไปในแผนพฒันาฯ เลยและผมจะดาํเนินการเพิ่มเขา้ไปให ้ ขอใหทุ้กท่านท่ีได้

ตรวจสอบและไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมแลว้นาํร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี (พ.ศ.2561-2565) มา

ส่งผมภายในวนัจนัทร์ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ี นกัวเิคราะห์นโยบายฯ ไดช้ี้แจงแลว้  มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม 

นายนพรัตน์ จานดี หรือไม่อยา่งครับ   

ทีป่ระชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   ถา้ไม่มี  ผมขอพกัการประชุม  เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั และเขา้ร่วม 

นายนพรัตน์ จานดี ประชุมอีกคร้ังในเวลา ๑๓.๐๐ น. ขอขอบคุณครับ 

    เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.   

ประธานสภาฯ   สาํหรับเร่ืองการตรวจสอบและแกไ้ขเพิ่มเติม  ถา้ท่านใดทาํเสร็จแลว้ 

นายนพรัตน์ จานดี ก็ขอใหส่้งเลยนะครับ 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ือง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเร่ืองอ่ืน ๆ  หรือไม่ครับ 

นายนพรัตน์ จานดี 

นายมีชัย  มุ่งลา   กราบเรียนประธานสภา  และท่านสมาชิก อบต. ทุกท่าน ผมมีเร่ืองท่ีจะแจง้ 

นายก อบต.  ใหท้ราบและขอความร่วมมือ จาํนวน ๒ เร่ือง 
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    ๑. การทาํความสะอาดคลองส่งนํ้าของบา้นหนองหวัคน หมู่ ๗ ผมอยากจะขอ 

ความร่วมมือท่านสมาชิก ออกไปร่วมกบัชาวบา้นเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชาวบา้น 

    ๒. การปิดกั้นนํ้ามูลช่วงบริเวณสถานีสูบนํ้าบา้นโนนสาํโรง หมู่ ๖  ในวนัท่ี ๑๕  

มิถุนายน ๒๕๖๒  หากท่านใดพอจะมีเวลาวา่งก็ขอความร่วมมือใหม้าช่วยกนัดว้ยครับ 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีเร่ืองอ่ืนๆ  ท่ีจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

นายนพรัตน์ จานดี  

นางละอองศรี  มนกา  กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก ทุกท่าน  ดิฉนัขอปรึกษาเร่ือง 

ส.อบต. หมู่ ๘  สหกรณ์นํ้า  มีคนปิดกั้นคลองนํ้าไวแ้ละไม่ปล่อยใหค้นอ่ืนใชร่้วมเลย 

นายมีชัย  มุ่งลา   เด๋ียวผมจะหาวธีิการแกไ้ขใหค้รับ และจะทาํหนงัสือเรียกใหเ้ขามาคุยกนัท่ี อบต. 

นายก อบต.  ก่อนจะดาํเนินการตามมาตรการเด็ดขาดครับ 

นายสมพงษ์  ยนิดี  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต.  ผมขอสอบถามเร่ืองขอปิดทางกั้น 

ส.อบต.หมู่ ๑๑  หนองสันห่า หมู่ ๑๑ ไปถึงไหนแลว้ครับ 

นายมีชัย  มุ่งลา   ผมเห็นหนงัสือแลว้ครับ  เด๋ียวผมจะใหก้องช่างลงไปดูรายละเอียด  และต่อไป 

นายก อบต.  ก็จะรีบดาํเนินการใหค้รับ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีเร่ืองอ่ืนๆ  ท่ีจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

นายนพรัตน์ จานดี 

ทีป่ระชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   ถา้ไม่มี ผมขอปิดประชุม 

นายนพรัตน์ จานดี  

    ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

          (ลงช่ือ)             เชาว ์ พึ่งนํ้า   ผูจ้ดรายงานการประชุม 

                  (นายเชาว ์ พึ่งนํ้า) 

   เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระเบ้ืองนอก 
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เรียน  ประธานสภาฯ 

- คณะกรรมการตรวยรายงานการประชุมไดต้รวจสอบรายงานการประชุมดงักล่าวแลว้เป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ 

 

                   (ลงช่ือ     ละอองศรี  มนกา  ประธานกรรมการ 

(นางละอองศรี  มนกา) 

(ลงช่ือ)    อุ่นเรือน  พลสงคราม  กรรมการ   (ลงช่ือ)    สมประสงค ์ สิงห์ทอง      กรรมการ 

           (นางอุ่นเรือน  พลสงคราม)               (นางสมประสงค ์ สิงห์ทอง) 

(ลงช่ือ)    สัญญา  เอ้ือไธสง   กรรมการ   (ลงช่ือ)      คาํผนิ   ดีไว)          กรรมการ 

 (นายสัญญา  เอ้ือไธสง)      (นายคาํผนิ   ดีไว) 

 

 

- ทราบ 

 

              (ลงช่ือ)             นพรัตน์  จานดี       

    (นายนพรัตน์  จานดี) 

     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระเบ้ืองนอก 

วนัท่ี  ๑๔  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 


